



Hiện đang là thời kỳ cao điểm của mùa khô, thời tiết khô hanh, nắng hạn kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai nhiều biện pháp, đặc biệt cần quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy...

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, mùa khô năm 2018-2019, toàn tỉnh để xảy ra 7 vụ cháy rừng, làm thiệt hại gần 57 ha rừng. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy rừng trên là do người dân đốt nương rẫy, đốt bãi chăn thả gia súc để mọc cỏ mới đã cháy lan vào rừng. Trước thực trạng trên, ngay từ đầu mùa khô, để nâng cao nhận thức của nhân dân và chủ rừng, hạt kiểm lâm các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền cơ sở, các hội, đoàn thể cấp xã thường xuyên cử cán bộ đến địa bàn hướng dẫn, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCRR). Cùng đó, lồng ghép với các cuộc họp dân để tuyên truyền quy định, chính sách liên quan đến rừng, cách PCCCRR, đốt nương, làm đường băng cản lửa... Đặc biệt, tại 2

Vùng cao chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng



Các lực lượng tham gia dập lửa tại cuộc diễn tập ứng phó phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Trạm Tấu.

huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải công tác PCCCRR được triển khai rất quyết liệt. Ông Dương Anh Tuấn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mù Cang Chải cho biết: "Hiện đang là thời kỳ cao điểm của mùa khô, tại các xã trên địa bàn huyện đều duy trì các chòi canh lửa, lán trực cháy tại các điểm cao, các thôn, bản cất cử lực lượng thay nhau túc trực 24/24 giờ ở các chòi canh lửa. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn

làm tốt công tác thống kê, quy hoạch sản xuất nương rẫy, tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ thuật đốt dọn nương rẫy, đốt xử lý thực bì đúng quy định. Trước khi đốt rẫy, xử lý thực bì, người dân phải báo với UBND xã và chỉ được phép đốt sau khi được sự kiểm tra đảm bảo an toàn trong PCCCRR và được sự đồng ý của UBND xã. Đặc biệt, không cho phép dùng lửa đốt và xử lý thực bì, nương rẫy trong những ngày thông tin dự báo cháy rừng cấp III trở

lên". Tại huyện vùng cao Trạm Tấu, hiện có 45.781 ha đất có rừng, độ che phủ rừng đạt 61,7%. Tính riêng mùa khô năm 2018-2019, trên địa bàn huyện đã để xảy ra 6 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 52,69 ha. Hầu hết các vụ cháy rừng đều do người dân đốt nương rẫy, đốt bãi chăn thả để cháy lan vào rừng. Điển hình như vụ cháy rừng xảy ra ngày 22/3/2019 tại thôn Sán Tra, xã Bản Công do Vàng Thị Gia, sinh năm 1998 trong quá trình

sản xuất nương rẫy, đốt dọn thực bì do bất cẩn gây cháy lan vào rừng. Kết quả đối tượng Vàng Thị Gia bị xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng và buộc trồng lại rừng. Ông Vũ Trọng Huân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu - Nghĩa Lộ cho biết: "Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị tăng cường lực lượng kiểm lâm về các địa bàn trọng điểm về cháy rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương rẫy theo quy hoạch; duy trì thông tin báo cáo công tác bảo vệ rừng, PCCCRR kịp thời, chính xác. Hạt Kiểm lâm huyện theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo cấp cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phạm vi toàn huyện". Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp; tuy nhiên, có thể nhận thấy vấn đề cốt lõi trong PCCCRR ở các huyện vùng cao là quản lý chặt chẽ việc canh tác nương rẫy. Do đó, ở các địa phương nơi có đồng bào phát nương làm rẫy cần tăng cường tuyên truyền đi đôi với việc quy hoạch nương rẫy, hoàn thiện các quy định về PCCCRR trong canh tác nương rẫy, áp dụng các biện pháp không dùng lửa trong canh tác, kết hợp với thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động này sẽ góp làm giảm đáng kể nguy cơ cháy rừng.

VĂN THÔNG

Nhân rộng các mô hình thi đua Dân vận khéo

Những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đẩy mạnh Phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) tại các chi hội nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, nhiều mô hình DVK tiêu biểu, với cách làm hay mang lại hiệu quả được nhân rộng.

Mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, mô hình kinh tế tổng hợp của ông Phạm Thanh Phúc-bệnh binh thôn Đoàn Kết được đánh giá là mô hình kinh tế tiêu biểu được Hội CCB xã chỉ đạo nhân rộng ra toàn Chi hội. Là Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn, sẵn có đất đai rộng, ông mạnh dạn vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đào gần 2 sào ao nuôi cá, nuôi gà thả vườn, trồng rừng. Với bản tính cần cù, khi có thêm thu nhập ông lại chăn nuôi ong, rắn, trồng thanh long. Đến nay, ông

Phúc đã có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Có vốn, có kinh nghiệm, ông đã giúp đỡ các hội viên trong Chi hội vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Ông Phúc cho biết: "Mục tiêu lớn nhất của tôi là giúp đỡ được nhiều hội viên thoát nghèo; đồng thời, mình là Chi hội trưởng, có làm được thì mới nói được. Hơn nữa, muốn Chi hội vững mạnh thì các hội viên phải đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế và kinh tế có vững mạnh thì mới có nguồn lực đóng góp cho địa phương để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới".

Mô hình sản xuất, kinh doanh nghề mộc của hội viên Nguyễn Xuân Yên, Chi hội thôn Đoàn Kết cũng là mô hình kinh tế khá hiệu quả. Với việc nhanh nhẹn nắm bắt tình hình thị trường, ông Yên đã mạnh dạn đầu tư xưởng mộc xuất khẩu. Ngoài việc làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động là con em của CCB trong Chi hội, trong xã. Đó chỉ là 2 trong số nhiều mô hình phát triển kinh tế



Mô hình kinh tế tổng hợp của hội viên Phạm Thanh Phúc (bên phải), thôn Đoàn Kết đang được nhân rộng ở xã Mậu Đông.

tiêu biểu trong Chi hội CCB thôn Đoàn Kết được Hội CCB xã Mậu Đông chỉ đạo nhân rộng toàn xã đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Xác định, nhân rộng các mô hình thi đua DVK sẽ góp phần quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên, những năm qua, Hội CCB xã Mậu Đông đã

chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình thi đua DVK trong các chi hội. Tùy theo đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng chi hội để xây dựng các mô hình DVK hợp lý. Đến nay, Hội CCB xã đã xây dựng được 5 mô hình thi đua DVK trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế... Các mô hình phát huy hiệu quả rõ

rệt, tạo động lực quan trọng để hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Ông Khương Văn Thịnh-Chủ tịch Hội CCB xã Mậu Đông cho biết: "Đẩy mạnh Phong trào thi đua DVK, đặc biệt là xây dựng mô hình DVK đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống hội viên được cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố, tăng cường; an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ Phong trào thi đua DVK góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của Hội CCB toàn xã xuống còn dưới 30%; nâng tỷ lệ hội viên có mức sống khá đạt trên 60%".

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Mậu Đông tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Phong trào thi đua DVK, trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các điển hình, tạo sự lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Chú trọng phát hiện các điển hình, nhân tố mới để nhân rộng nhằm phát triển Phong trào thi đua DVK cả bề rộng, chiều sâu để phong trào thực sự là động lực trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

THANH TÂN